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คอลัมน์หน้ามองฟ้า ท้าหยั่งดิน : หวั่น ‘ปุ๋ยสั่งตัด’ จะเหลวอีกรอบ 

 
คนไทยรู้ จั กปุ๋ ยสั่ งตั ดมาตั้ ง แต่ ปี  2540 ท้ั ง ท่ี มี

ประโยชน์มหาศาล ท้ังต่อตัวเกษตรกร ต่อดิน ต่อสิ่งแวดล้อม
แต่กลับไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐสักเท่าไร ข้อมูลจาก
กรมการข้าว ปี 2560 พื้นท่ีนาท้ังประเทศ 56 ล้านไร่ มีการ
ใช้ปุ๋ยสั่งตัดแค่ 23,000 ไร่ หรือแค่ 0.4% เท่านั้น ท ามา 20 
กว่าปี เหตุไฉนมีเกษตรกรท ากันแค่เนี้ย...ท้ังท่ีมีตัวเลขฟ้องให้
เห็นทนโท่ ถ้าชาวนาท้ังประเทศหันมาใช้ปุ๋ยสั่งตัด จะ

ประหยัดเงินซื้อปุ๋ยไปได้ถึงปีละ 14,000 ล้านบาท แต่ก็มาถึงบางอ้อ ตัวเลขท่ีประหยัดไปหมายถึงความสูญเสีย
ของบริษัทปุ๋ย เรื่องต่างๆเลยออกมาในแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง นี่แค่ข้าวอย่าง เดียว ยังไม่รวมพืชชนิดอื่น...ถ้าท า
กันท้ังประเทศในพืชทุกชนิด จะลดต้นทุนไปมหาศาลขนาดไหน มาปีนี้รัฐบาลเริ่มมาให้ความส าคัญของปุ๋ยสั่งตัด
อีกครั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อัดงบ 3,600 ล้านบาท ด าเนินโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่ง
ตัดผ่านสถาบันเกษตรกร เมื่อเดือน เม.ย.ท่ีผ่านมา วงจรการท างานร่วมกันของกรมวิชาการเกษตร ธ.ก.ส. กรม
พัฒนาท่ีดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงกลับมาอีกครั้ง โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ขับเคลื่อนฝึกอบรมให้
ความรู้ผ่านทางสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ 
เมื่อเกษตรกรสามารถวัดค่าดินเป็น ผสมปุ๋ยได้ตามสูตร สามารถน าไปสอนกันเองได้ในกลุ่ม ก่อนท่ีจะไปยื่นกู้ใน
นามสหกรณ์กับ ธ.ก.ส. เพื่อน าไปซื้อแม่ปุ๋ยและเครื่องไม้เคร่ืองมือต่างๆ จะท าได้ตามเป้าเกษตรกรท าปุ๋ยสั่งตัดลด
ต้นทุนได้เอง หรือจะโดนตัดแข้งตัดขาหรือไม่ คงต้องดูกันยาวๆ แต่ท่ีแน่ๆพึงระวังกลุ่มขายเครื่องผสมปุ๋ยกันให้ดี
...เพราะความจริงเกษตรกรผสมกันด้วยมือได้เลย โดยไม่ต้องใช้เครื่องให้เปลืองต้นทุน ถ้ากลุ่มนี้เข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์ได้ คงหนีไม่พ้นทฤษฎีสมคบคิดอีกตามเคย 
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เล็งชงกก.ยทุธศาสตร์ชาติ ‘แบน’3สารพิษ จ้ีก.เกษตรฯชี้แจง 

 
เล็งชงกก.ยุทธศาสตร์ชาติ ‘แบน’3สารพิษ จ้ีก.เกษตรฯชี้แจง เหตุผลยังไม่เลิกใช ้ทั้งที่วิชาการยันชัด 
กก.ปฏิรูปสาธารณสุขยับค้านใช้ 3 สารเคมีมีพิษในระบบเกษตรกรรม จี้ก.เกษตรฯแจงเหตุไม่ประกาศเลิก

ใช้ เล็งชงกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตัดสิน เผยข้อมูลวิชาการระบุชัดกระทบความปลอดภัยอาหาร-การเกษตร 
เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม นพ.เสรี ตู้จินดา ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข แถลงหลังประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข
ว่า คณะกรรมการฯหารือเรื่องอาหารปลอดภัยท่ีจะด าเนินการ 2 เรื่องคือ ผักปลอดสารพิษและสารพิษ ซึ่งก่อน
หน้านี้ ท้ังกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมท้ังภาคประชาชนและ
นักวิชาการเสนอให้ยกเลิกใช้สารเคมีมีพิษ 2 ตัวคือ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส และจ ากัดการใช้สารเคมีพิษ 
1 ตัวคือ ไกลโฟเสต เพราะมีข้อมูลวิชาการยืนยันชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
ยังมีมติให้ใช้สารเคมีเหล่านี้ต่อไป ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้หารือกันต่อเนื่อง 
และยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว 

นพ.เสรีกล่าวต่อว่า คณะกรรมการปฏิรูปฯสนับสนุนการใช้การเกษตรปลอดภัย และไม่เห็นด้วยกับการใช้
สารพิษในระบบเกษตรกรรม เพราะไม่ต้องการให้ประชาชนสัมผัสสารพิษ ดังนั้น จะประสานกระทรวงเกษตรฯว่า
มีความเห็นอย่างไร เพราะกระทรวงสาธารณสุขชัดเจนว่าสารเคมีส่งผลต่อสุขภาพ และรมว.สาธารณสุข ก็
สนับสนุนข้อมูลนี้ ถ้าคิดเห็นไม่ตรงกันต้องให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้ตัดสิน 

“นอกจากนี้ สัปดาห์หน้า จะประสานคณะกรรมการปฏิรูปอีก 2 คณะคือ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หารือขอความคิดเห็นเรื่องนี้ และอความคิดเห็นระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรฯท่ียังแตกต่าง
กัน โดยเตรียมน าเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตัดสินใจว่าสมควรใช้สารเคมีท้ัง 3 ชนิดนี้
หรือไม่”นพ.เสรีกล่าว 

ด้านนพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในฐานะกรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ ท าสมุดปกขาว
เป็นรายงานวิชาการชัดเจนว่าการปนเปื้อนของสารเคมี ท้ัง 3 ชนิด ส่งผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์ ท่ีอยู่ในพื้นท่ี
เกษตร เด็กทารกได้รับสารไกลโฟเซตในศรีลังกา มีต่อสติปัญญาความเฉลียวฉลาด เนื้อสมอง บุคลิกภาพและยังมี
ผลให้เกิดไตวาย และน าเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายแล้ว ก่อนมีมติให้ใช้สารเคมีท้ัง 3 ชนิดต่อ ท้ังนี้ จาก
ข้อมูลน าเข้าสารเคมีพบว่า ขณะนี้มีการน าเข้า ไกลโฟเซต 0  ล้านกิโลกรัมหรือคิดเป็น ร้อยละ 3  ของสารเคมี
พิษเข้าในไทย ส่วนพาราควอตน าเข้า 45.5 ล้านกิโลกรัม หรือร้อยละ 22.5 ส่วนคลอร์ไพริฟอส ซึ่งเป็นยาฆ่า
แมลงเข้ามา 3.3 ล้านกิโลกรัม 

ขณะท่ีนายพานิชย์ เจริญเผ่า กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกล่าวว่า ไม่ควรมีเหตุผลด้านไหน
มาค้านเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารได้ ซึ่งอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุถ้ามีข้อมูลวิชาการยืนยันชัดเจน
สามารถยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ได้ จึงไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรถึงไม่ยกเลิก อย่าง จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา
ยกเลิกหมดแล้ว ซึ่งการปล่อยให้คนในประเทศป่วย ยิ่งเพิ่มภาระค่ารักษาพยาบาล เห็นได้จากทุกปีต้องขอ
งบประมาณด้านสุขภาพเพิ่มตลอด 


